

# “ทาเลส” สนับสนุนประเทศไทยยกระดับ

## อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

- อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยตั้งเป้าผงาดสู่การเป็นผู้นำในระดับสากล
- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ทาเลส ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปูทางสู่ความร่วมมืออันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการป้องกันภัยทางอากาศและระบบการสื่อสารดิจิทัล
- ทาเลสมุ่งมั่นสนับสนุนให้ไทยบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ผ่านวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0”

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ประเทศไทยจะผลักดันการเติบโตผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงต่อยอดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยและ ทาเลส (Thales) จึงเป็นพันธมิตรและต้องพึ่งพากัน เพื่อปูทางสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัล

ในยุทธศาสตร์ Defence & Security 2017 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ทาเลส ได้ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการวิจัยและความร่วมมือในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ ระบบการสื่อสารดิจิทัล รวมถึงระบบบัญชาการและควบคุม

MoU ฉบับนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการผนวกรวมเรดาร์ หน่วยปฏิบัติการ ระบบบัญชาการและควบคุม และระบบการสื่อสารดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อให้กองทัพไทยมีศักยภาพป้องกันภัยทางอากาศในระดับสูง

นอกจากนี้ เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลรวมถึงระบบบัญชาการและควบคุมจากทาเลสยังสามารถนำไปติดตั้งกับรถทหารรุ่นใหม่ หรือในกรณีรถทหารที่มีอยู่เดิมก็สามารถอัปเดตเพื่อติดตั้งได้เช่นกัน

ทาเลสได้เข้ามาลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่จริงในหลากหลายโครงการร่วมกับกองทัพไทย

นอกจากนี้ MoU ฉบับนี้ยังมุ่งไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต

นายทอมมี อะยูดี ผู้อำนวยการทาเลส ในประเทศไทย กล่าวว่า “กองทัพไทยให้ความไว้วางใจทาเลสมานาน เราหวังว่า MoU ฉบับนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างกัน และเปิดโอกาสให้เราเข้ามาสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถการป้องกันประเทศในระดับสากล”

## เกี่ยวกับทาเลส

ทาเลส เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกในตลาดอากาศยาน การขนส่ง การป้องกันตนเองและความมั่นคง ในปี 2016 บริษัทมียอดขาย 1.49 หมื่นล้านยูโร และมีพนักงานจำนวน 64,000 คน ใน 56 ประเทศ ด้วยวิศวกรและนักวิจัยกว่า 25,000 ชีวิต ทาเลสจึงมีศักยภาพอันโดดเด่นในการออกแบบและใช้งานอุปกรณ์ ระบบ และบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ทาเลสมีรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถร่วมงานกับลูกค้าทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิด

## เกี่ยวกับทาเลส ในประเทศไทย

ทาเลส ได้เริ่มทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 90 จนปัจจุบันมีโครงการและผลสำเร็จมากมายทั้งในภาคพลเรือนและการป้องกันประเทศ บริษัทรับหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบป้องกันประเทศให้กับกองทัพบกและกองทัพเรือของไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีการส่งมอบโซลูชันให้กับลูกค้าชาวไทยในแวดวงอากาศยานและการคมนาคมอีกด้วย ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทาเลส รวมถึงโซลูชันการป้องกันภัยทางอากาศและทางน้ำอันเหนือชั้น ตั้งแต่ระบบได้นำไปจนถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ ช่วยให้ประเทศไทยมีกองทัพที่ทันสมัยตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ทาเลสยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับรัฐบาลและพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อออกแบบและส่งมอบโซลูชันที่จะทำให้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยบรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศ

## รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- Thales Group: <https://www.thalesgroup.com/fr>
- Defence: <https://www.thalesgroup.com/en/countries/asia-pacific/thailand/defence-thailand>
- Download HD photos: <https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images>